

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๔๖๑๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
๑๔๗ หมู่ ๒๐ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อ ข้อมูล ณ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. ตัวอย่างสัญญาจ้าง/สัญญาค่าประกัน/เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบมา จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๗๐๐
ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม คินครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ งบดำเนินงาน ระยะเวลา ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๔ รายการดังนี้

๑. ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน จำนวน ๕๐ คน
๒. ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักรักษาการโรงเรียน จำนวน ๓๐ คน
๓. ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) จำนวน ๓ คน
๔. ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน จำนวน ๒ คน

เพื่อให้การดำเนินการต่อสัญญาจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัด แจ้งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๘๕ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ ๑ ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ ๒ โดยให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

๑. รายการที่ ๑ ให้แจ้งธุรการโรงเรียนดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง แล้วนำส่ง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. รายการที่ ๒ - ๔ ให้โรงเรียนดำเนินการต่อสัญญาจ้าง แล้วรายงานสำนักงานเขตพื้นที่ทราบ พร้อมนำส่งสัญญาจ้าง สัญญาค่าประกัน อย่างละ ๒ ชุด และคำสั่งจ้าง ๒ ชุด ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสัญญาจ้างและสัญญาค่าประกันได้ที่ www.secondary33.go.th ในกรณีที่ ลูกจ้างชั่วคราวลาออกหรือว่างลงทุกกรณี ให้รายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษ ละครมอญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐๘-๘๕๘๖-๑๘๐๑ โทรสาร ๐-๔๔๗๑-๓๔๖๕

คำอธิบายการจัดทำสัญญาจ้างสำหรับสถานศึกษา

ให้ลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ และสถานศึกษาเดิมให้ความเห็นสมควรได้รับการต่อสัญญาจ้าง ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) จัดพิมพ์สัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันให้จัดพิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ทั้งนี้ ให้จัดเตรียมไฟล์เอกสารสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันของตนเองไปในวันที่ทำสัญญาด้วย หากตรวจสอบแล้วมีความคลาดเคลื่อนจะได้จัดพิมพ์ให้ถูกต้องใหม่ เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมไปในวันที่ทำสัญญา ประกอบด้วย

1. สัญญาจ้าง จัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

- 1.1 สัญญาจ้าง (ฉบับจริงทั้ง 3 ชุด) เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง และเสนอผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว จะส่งมอบโรงเรียนต้นสังกัด 1 ชุด กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ชุด กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 ชุด
- 1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ฉบับถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
- 1.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
- 1.4 อากรแสดมภ์ ราคา 100 บาท
- 1.5 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
- 1.6 ทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อตนเอง ฉบับถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
- 1.7 ปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง ฉบับถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
- 1.8 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
- 1.9 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีสายผู้สอน (ครูชั้นวิฤต/ครูขาดแคลน/Lab boy) จำนวน 3 ชุด
- 1.10 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ฉบับถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
- 1.11 ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฉบับถ่ายสำเนา จำนวน 3 ชุด
- 1.12 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ชุด

หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 1.3 – 1.12 ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

2. สัญญาค้ำประกัน จัดเรียงเอกสารตามลำดับ ดังนี้

- 2.1 สัญญาค้ำประกัน (ฉบับจริงทั้ง 3 ชุด) เมื่อตรวจสอบเอกสารถูกต้อง และเสนอผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว จะส่งมอบโรงเรียนต้นสังกัด 1 ชุด กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 ชุด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1 ชุด
- 2.2 สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานของรัฐ ของผู้ค้ำและคู่สมรส (ถ้ามี) โดยให้ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสเป็นผู้รับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเอง จำนวน 3 ชุด
- 2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ถ้ามี) โดยให้ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสเป็นผู้รับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเอง จำนวน 3 ชุด
- 2.4 สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 3 ชุด

หมายเหตุ : 1. ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ ระดับชำนาญการขึ้นไป หรือพนักงานของรัฐที่รับราชการในตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 6

2. ผู้ค้ำประกัน 1 คน สามารถค้ำพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวได้ 1 คน (1:1) (ไม่สามารถค้ำซ้ำคนและซ้ำโครงการได้)

แนบท้ายหนังสือ สพม.33 ค่วนที่สุด ที่ ศธ 04263/4613 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 เดือน (1 เม.ย.60- 30 ก.ย. 60) เพื่อต่อสัญญาจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	หมายเหตุ
1	นายอรุณพล จันทร์เพชร	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.โคกตะเคียน/ร.ร.ปราสาทเบงฯ	
2	นางสาวกมลรัตน์ สำนักนิตย์	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.จารย์วิทยาคาร/ร.ร.มัธยมจารัตติวิทยา	
3	นายจักริน สุดใจ	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.เทพอุดมวิทยา/ร.ร.มัธยมทับทิมสยาม 04	
4	นางกฤตยา สุขแสวง	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.โชคเพชรพิทยา/ร.ร.บึงนครประชาสรรค์	
5	นายณรงค์ศักดิ์ สุดสัง	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.ตากวิทยาฯ /ร.ร.พระแก้ววิทยา	
6	นายจิรพนธ์ ไชยธรรม	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.เทนมีย์มิตรประชา/ร.ร.ศรีรามฯ	
7	นางสาวธัญญรัตน์ ศาลางาม	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.มทิวรวิทยา/ร.ร.ท่าสว่างวิทยา	
8	นางสาวพัชรา เพ็ชรดี	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.แร่วิทยา/ร.ร.ตั้งใจฯ	
9	นายวัชร พงาตุนัด	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.วังข่าพัฒนา/ร.ร.ชาวใหญ่วิทยา	
10	นายศุภวิชญ์ ชันอ่อน	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.ศรีไผทสมันต์/ร.ร.นาบัววิทยา	
11	นางวรวรรณ งามจบ	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.สุรินทร์พิทยาคม/ร.ร.แสงทรัพย์ฯ	
12	นางกุลศรชฐ์ บานเย็น	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.สุรินทร์ภักดี/ร.ร.สุรินทร์ราชมงคล	
13	นางสาวแสง โคตยา	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนกระเทียมวิทยา	
14	นายเยี่ยะ เครือแย้ม	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนกระเทียมวิทยา	
15	นายอนุศิษฐ์ แก้วดวงตา	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนกาบเชิงวิทยา	
16	นายเกลียว สวากัน	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนกาบเชิงวิทยา	
17	นายเดชา วงษ์ฉลาด	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม	
18	นางเรียน วงค์เจริญ	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม	
19	นายวิชัย นิจิตตะโล	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา	
20	นางสาววรารัตน์ คำหล้า	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.โคกยางวิทยา/ร.ร.เชื้อเพลิงวิทยา	
21	นายสมาน สุดลาวดี	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนโคกยางวิทยา	
22	นางสาวธัญภัก รุ่งเรือง	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์	
23	นายณัฐพงศ์ เกิดพงษ์	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์	ลาออก
24	นางสาวกัญญาภัทร ฉลาดดี	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์	
25	นายทนง คงถนอม	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา	
26	นางสาวสุรรัตน์ สุทธิโส	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนตานีวิทยา	
27	นางสาววิโรศ เจือจันทร์	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนแตลศิริวิทยา	
28	นายสาโรจน์ วงเวียน	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนแตลศิริวิทยา	
29	นายกันตภณ อังสนุ	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนท่าตุมประชาเสรมิวิทย์	
30	นางสาวนุชจิรา ชาวเมืองดี	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร	
31	นายศิริพัฒน์ พระพรหม	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร	
32	นางสาวปัทมา เวียงใต้	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.โทรแก้ววิทยา/ร.ร.ตาเบาวิทยา	
33	นางสาววิมล สอนงาม	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนนาดีวิทยา	
34	นางพิชามณูชู่ ไวยวัน	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา	
35	นางสาวฤทัยรัตน์ เทียงธรรม	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนนางมุกวิทยา	
36	นางสาวเบญจวรรณ ทวีศรี	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนบัวเชดวิทยา	

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 เดือน (1 เม.ย.60- 30 ก.ย. 60) เพื่อต่อสัญญาจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	หมายเหตุ
37	นายพันธ์ รักยิ่ง	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนบัวเขตวิทยา	
38	นางเบญจวรรณ คณิตเพียร	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.บุแกรงวิทยาคม/ร.ร.หนองสนธิวิทยา	
39	นายบุญจันทร์ อุตสาห์ดี	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม	
40	นางสาวสุพรรณิ ชื่นจิตร	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนเปิดพิทยาสรรค์	
41	นายทองจัน พุทธานู	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนเปิดพิทยาสรรค์	
42	นายวันชัย วงษา	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนเปิดพิทยาสรรค์	
43	นางสาวยุวดี เข้มม่วง	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนประสาทวิทยาคาร	
44	นางกรรณิกา สายกระสุน	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนประสาทวิทยาคาร	
45	นายณัฐพงษ์ นระราประโคน	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนพนมดงรักวิทยา	
46	นางสาวปวีณา ปิยะธำรงพงศ์	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนพนาสนวิทยา	
47	นายเฉลิม จินดาศรี	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนพนาสนวิทยา	
48	นายวีรภาพ แก้วดี	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนมัธยมศรีสำเภากุล	
49	นางสาวสุวิมล สร้อยแสน	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนเมืองบัววิทยา	
50	นายณรงค์ แก้วกัณฑ์	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนเมืองบัววิทยา	
51	นายธนชกฤต แผงสีดา	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.เมืองสิงวิทยา/ร.ร.พญารามวิทยา	
52	นางสาวฉันทชนก สิงเสนา	เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)	โรงเรียนรัตนบุรี	
53	นางสาวสุภารัตน์ บุญสงค์	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนรัตนบุรี	
54	นางสาวอรพินท์ เกษรบัว	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนรามวิทยา รัชมงคลาภิเชก	
55	นายสมพงษ์ แสนมี	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนรามวิทยา รัชมงคลาภิเชก	
56	นางจิตติภรณ์ แก้วปิ่น	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนลานทรายพิทยาคม	
57	นางสาวพรรณรพี พงศ์ผลาดิสัย	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน	
58	นายประโยชน์ นาคเขียว	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน	
59	นางหรรษา หฤทัยถาวร	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน	
60	นางสาวสุสิทธิ์ ช่วยวัฒนะ	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	ร.ร.ศรีปทุมพิทยาคม/ร.ร.แกศึกษาพัฒนา	
61	นายบุญโฮม มาพร้อม	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม	
62	นางบุษบา จรรย์ศรี	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนศิขรภูมิพิสัย	
63	นายประมวล ดวงใจ	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนศิขรภูมิพิสัย	
64	นางสาวชาลิสา ฉิมงาม	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสนมวิทยาคาร	
65	นายสันตกิจ จันทรชื่น	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสนมวิทยาคาร	
66	นางสาวนภาพร แปะตมนต์	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสวายวิทยาคาร	
67	นายประเสริฐ เสือเขียว	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสวายวิทยาคาร	
68	นางสุกวย พิชนาหะรี	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสวายวิทยาคาร	
69	นางสาวมุกดา หยี่เรืองโรจน์	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสังขะ	
70	นางสาวน้ำอ้อย บุญมาก	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม	
71	นายสันติ มีทะระปานัง	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม	
72	นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสินรินทร์วิทยา	
73	นางสาวกรรณิศา วสุวัชร	เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)	โรงเรียนสินรินธร	
74	นางสาวมาลา นพแก้ว	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสินรินธร	
75	นายชัชวาล ฉัตรพัน	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสินรินธร	

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 เดือน (1 เม.ย.60- 30 ก.ย. 60) เพื่อต่อสัญญาจ้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	โรงเรียน	หมายเหตุ
76	นางมุกกรินทร์ แผ่นงา	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสุรพิณฑ์พิทยา	
77	นางพจนา แสนมี	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสุรพิณฑ์พิทยา	
78	นายฐาปกรณ์ ศรียะนัย	เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)	โรงเรียนสุรวิทยาคาร	
79	นางอัมพิกา คงทน	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสุรวิทยาคาร	
80	นายประเสริฐ สุขยานุติษฐ์	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสุรวิทยาคาร	
81	นายกฤษฎพงษ์ กิ่งแก้ว	ครูดูแลนักเรียนประจำทันอน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล	
82	นางสาวอนุชิตา บุญจวบ	ครูดูแลนักเรียนประจำทันอน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล	
83	นายศักดิ์ชาย พิมพ์ศรี	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนหนองแวงวิทยา	
84	นางสาวฐิติภรณ์ สิงห์คำ	ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนห้วยจิ้งจิววิทยา	
85	นายธวัช เดชบุรีรัมย์	นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)	โรงเรียนห้วยจิ้งจิววิทยา	